

## ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ส. ๔/๒๕๖๑

เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ

เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคโดยสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce และ E-Logistics

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศให้เพิ่มความในหมวด ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
๗.๓๓ กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ	<ol style="list-style-type: none"><li>ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Storage and Retrieval Systems : ASRS) และระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น</li><li>ต้องมีเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท</li><li>ต้องดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม<ol style="list-style-type: none"><li>ต้องใช้ Data Center ที่ตั้งในประเทศไทย รวมถึงกรณี Co-location ในการบริหารจัดการข้อมูล</li><li>ต้องมีการจ้างบุคลากรไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ Data Science เป็นต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของการจ้างงานทั้งหมดในโครงการ</li><li>ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) หรือจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transactions โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และจะต้องดำเนินการในประเทศไทย รวมทั้งมีบุคลากรไทยร่วมดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแผนการดำเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ</li><li>ต้องมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เช่น Big Data และ Data Analytics เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ</li></ol></li></ol>	A ๒

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
	<p>๓.๕ ต้องมีการดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา หรือร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนา กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ</p> <p>๓.๖ รายได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้จากการให้บริการกระจายสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น โดยไม่รวมค่าขนส่งและรายได้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร</p>	

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน